

TOUR ĐẢO HẢI TẶC, ĐÓN TẾT 2017 – BBQ HẢI SẢN - TRÀ SỮ 2N2Đ

Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm

Hà Tiên vào thời Mạc Cửu, là một mắt xích quan trọng ở phía đông vịnh Thái Lan. Thời kỳ cha con Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích (1706-1780) cai quản vùng đất này, đã áp dụng một chính sách tự do và coi trọng thương mại. Vào thế kỉ XVIII, Hà Tiên là một thị trấn buôn bán sầm uất, một hải cảng luôn có mặt các tàu buôn phương Tây và các nước Nam Á, trong hải trình từ Tây sang Đông và ngược lại. Những tàu này thường xuyên cập bến, những hiệu buôn của người Hoa lẫn người Việt lần lượt mọc lên, buôn bán nhộn nhịp. Quán xá, hiệu ăn và các cửa hàng mỹ nghệ bày bán mời gọi mọi người. Bãi biển quanh năm đông người.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

BUỔI TỐI:

22H00: Xe và HDV công ty du lịch Nam Thiên đón đoàn tại điểm hẹn, khởi hành đi Hà Tiên.

NGÀY 01: LĂNG MẠC CỬU - THẠCH ĐỘNG THÔN VÂN – ĐẢO HẢI TẶC – CHỢ ĐÊM HÀ TIÊN

(Ăn Sáng, Trưa, Tối)

06H00: Đoàn đến Nhà hàng, làm vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

07h00: Đoàn di chuyển tham quan **khu di tích Lăng Mạc Cửu** - Mạc Cửu là người Quảng Đông, Trung Quốc, vì không chịu để tóc và theo một số tập tục của nhà Thanh nên đã rời bỏ đất nước để ra đi buôn bán thương mại ở một số nước Đông Nam Á. Năm 1680, khi đến Hà Tiên, ông đã dừng lại ở đây để xây dựng và phát triển vùng đất này. Đến 8/1708, nhận thấy vị thế rất mạnh của nhà Nguyễn trong cuộc chiến mở mang bờ cõi phía Nam, Mạc Cửu đã dâng vùng đất Hà Tiên cho nhà Nguyễn và được Chúa Nguyễn là Phúc Chu chấp thuận và phong làm “Tổng trấn Hà Tiên”. Mặc dù đã dâng Hà Tiên cho nhà Nguyễn, nhưng chúa Nguyễn Phúc Chu vẫn cho Mạc Cửu quyền tự chủ tại vùng đất này, duy trì truyền thống cha truyền con nối như một tiểu vương và 7 đời dòng họ Mạc đã đem hết công sức của mình để biến Hà Tiên thành một đầu mối giao thương của nước Đại Việt xưa với các nước trong vùng.

Tiếp đến đoàn tham quan **Thạch Động Thôn Vân** – được mệnh danh là 1 trong 10 điểm đến nổi bật của Hà Tiên Tháp Cảnh. Thạch Động còn được gọi là Thạch Động Thôn Vân (động đá nuốt mây) vì động ở độ cao 50m. Vào lúc sáng tinh mơ những tầng mây trắng xốp nhẹ như bông là bay qua đỉnh động rồi bị cản. Mây dừng lại rồi từ từ tỏa quanh cửa động gây ấn tượng như miệng động đang nuốt mây.

Nhìn từ phía nam, những vòm đá gồ ghề của Thạch Động trông giống như mặt mũi của một vị tướng đội mũ lông nên người Pháp đặt tên là “Bonnet à Poil”. Thạch Động có cả

đường xe hơi lên tới bậc thang vào động. Động khá rộng, những giọt nước mưa theo thàng năm xâm thực đá, len lách chảy xuống hòa tan với chất vôi tạo thành những thạch nhũ rất độc đáo.

09h00: Đoàn di chuyển đến bến tàu Hà Tiên, lên tàu khởi hành đến với Đảo Hải Tặc.

10h30: Đoàn đặt chân đến với **Đảo Hòn Tre**, là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hải Tặc, nơi đây trước kia là địa bàn chiếm đóng của những nhóm cướp biển nổi tiếng đang chờ đón đoàn khám phá. Đoàn lên xe điện di chuyển ra khu vực bãi biển nhận ghé lều.

11h00: Đoàn dùng cơm trưa ngay tại đảo với bữa tiệc hải sản do chính người dân địa phương chế biến:

- **Ghẹ Hấp**
- **Mực nướng sa tế**
- **Tôm nướng muối ớt**
- **Sò vẹo hấp gừng**
- **Lẩu cá bớp + bún + rau sống**
- **Cơm trắng + Trà đá**

Sau khi dùng cơm trưa, đoàn tự do nghỉ ngơi và tắm biển, ngắm san hô và tham gia các hoạt động bắt nhum, sò ngay tại đảo. Đặc biệt du khách sẽ được hướng dẫn và tham gia vào hành trình “Truy Tìm Kho Báu Cổ” của những hải tặc ngày xưa còn cất giấu tại đây. Chắc chắn sẽ mang lại nhiều bất ngờ lớn dành cho đoàn.

15h00: Đoàn lên tàu trở lại Hà Tiên.

17h00: Đoàn làm thủ tục nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

18h00: Xe đưa đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng, sau đó đoàn tự do tham quan khám phá chợ đêm Hà Tiên.

NGÀY 02: HÀ TIÊN - RỪNG TRÀ SƯ MÙA NƯỚC NỔI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ăn Sáng, Trưa)

07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng, xe đưa đoàn khởi hành tham quan Rừng Trà Sư.

09h00: Đoàn tham quan **Rừng Trà Sư**, du khách đến rừng tràm Trà Sư, mỗi lúc lại thêm ngỡ ngàng và thích thú, vì được nhận ra bao điều kỳ diệu của thiên nhiên mà cây rừng đang gìn giữ trong sắc lá và hương tràm ngào ngạt. Với diện tích gần 850ha, rừng Trà Sư là nơi trú ngụ của 70 loài chim thuộc 13 bộ và 31 họ, trong đó có 2 loài chim quý hiếm đã được ghi vào sách Đỏ Việt Nam. **Chính sự đa dạng và phong phú về tài nguyên khiến rừng tràm Trà Sư trở thành điểm đến lý tưởng đối với các nhà nghiên cứu và những người ham mê khám phá thiên nhiên hoang dã.** Mùa nước nổi là quãng thời gian thích hợp nhất để đến với rừng tràm. Du khách đi thuyền xuyên rừng sẽ được ngắm cánh rừng biếc xanh bạt ngàn mênh mông, nở đầy những bông hoa tràm trắng tinh

khuyết trong nắng sớm, hương trầm thoảng đưa nhẹ nhàng khiến tinh thần trở nên thư thái, lâng lâng. Tưởng như tất cả những sắc màu tụ tập về đây, sóng sánh trong sắc nước. Những cây thủy liễu uốn mình mềm mại trong làn nước trong, vài ba chú cá bơi lội tung tăng và ánh mặt trời không ngừng nhảy múa trên mặt nước phản chiếu những sắc màu kì lạ. Lúc thì màu xanh ve chai, khi thì bạc lấp lánh, có nơi lại ửng vàng màu hổ phách. Thật khó biết ẩn trong màu nước ấy chứa bao nhiêu loài thủy sinh, nào những chiếc lá lấm tấm màu tím lạ lẫm; nào những thân trầm lắt lay bông trắng trong màn nước dập dờn; nào rừng sen lá xanh thắm, bông đỏ tươi khoe nở; những khóm bông điên điển vàng rập rờn như đàn bướm; thảm rong đuôi chồn sóng sánh uốn mình trong sóng nước với những đoá hoa nhỏ xíu ánh vàng màu nắng; hay những thảm bèo tai tượng ôm kín các gốc trầm mọc san sát nhau... Vừa ngắm cảnh đẹp, du khách có thể vừa tự tay hái các loại rau muống, rau dứa, điên điển... trước khi đi sâu vào rừng khám phá thế giới của các loài chim.

11h00: Đoàn dùng cơm trưa tại rừng Trà Sư với thực đơn dân dã nhưng không kém phần hấp dẫn:

- Gà nướng mật ong
- Cá lóc nướng trui
- Cá rô kho tộ + thịt ba rọi
- Lẩu chua cá hú
- Rau luộc + tráng miệng
- Cơm Trắng + Trà Đá

13h00: Đoàn khởi hành về thành phố Hồ Chí Minh, trên đường về đoàn dừng chân tham quan mua sắm các loại đặc sản miền đồng bằng sông cửu long làm quà cho người thân bạn bè.

19H00: Kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại!